

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่ม G2 กลุ่ม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชดำริ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
๕	๑. จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานของ อพ.สธ.- สกศ.	จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของการดำเนินงาน อพ.สธ.- สกศ.		ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของการดำเนินงานของ อพ.สธ.- สกศ.	
๘	๑. โครงการรูปแบบการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าของครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. เพื่อสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ๒. เพื่อหารูปแบบการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าของครูภูมิปัญญาไทยด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนแหล่งอื่นๆ ได้	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญามีการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ๒. จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์เกษตรกรรม ทรัพยากร ธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากร และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งผู้เรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายที่จะนำไปสู่ศูนย์เรียนรู้ และขยายแนวคิดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน ๓. รายงานการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรภูมิปัญญาไทย	
๘	๓. จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการ อพ.สธ.- สกศ.	๑. เพื่อสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการร่วมกับ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒		๑. ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ๒. ผู้เข้าร่วมเว็บไซต์ตระหนักถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่ทรงมีต่อทรัพยากรผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	
			๒,๐๐๐,๐๐๐		

รวมทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
------------	-----------------	-----------------------	----------------	---------------------	----------